

BÁO CÁO

**Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP
ngày 11/10/2021 của Chính phủ.**

Thực hiện Công văn số 3506/UBND-VXNV ngày 28/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Kim Bảng báo cáo việc thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ như sau:

Huyện Kim Bảng là huyện nằm ở phía tây bắc tỉnh Hà Nam, huyện có diện tích 18.487,2 ha, huyện Kim Bảng gồm 2 thị trấn: Ba Sao và Quế cùng với 16 xã dân số toàn huyện là 128.700 người.

Trên địa bàn huyện có khu công nghiệp Đồng Văn IV, 03 cụm công nghiệp và các Doanh nghiệp ngoài cụm công nghiệp ở các xã, thị trấn; dân cư đông sống tập trung và dân cư các nơi khác về sinh sống lưu trú và làm việc tại các khu công nghiệp nhiều.

I. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 128/NQ-CP

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 trên thế giới vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Ngay cả các quốc gia phát triển có độ bao phủ vaccine rất cao, hệ thống y tế hiện đại, đáp ứng tốt các loại thuốc đặc trị và thuốc điều trị thì việc khống chế được hoàn toàn dịch bệnh vẫn là điều chưa thể. Các chuyên gia y tế thế giới nhận định, dịch COVID-19 chưa thể kiểm soát hoàn toàn được trong năm 2021 và năm 2022, thậm chí còn có thể xuất hiện biến chủng mới nên rất khó lường trong việc phòng, chống dịch hiện nay. Chính vì vậy, hiện nay nhiều quốc gia trên thế giới đã thay đổi quan điểm ứng phó với dịch, đó là từ cố gắng dập tắt dứt điểm dịch sang chung sống an toàn với dịch.

Tại Việt Nam, sau gần 2 năm ứng phó với đại dịch COVID-19, nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch. Đến nay, dịch bệnh đã cơ bản được kiểm soát; số người mắc và số người tử vong do dịch bệnh trong thời gian qua liên tục giảm. Cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội đang được khôi phục và ngày càng sôi động hơn.

Trước những diễn biến mới nhất về tình hình dịch bệnh ở cả trong nước và thế giới, ngày 11/10/2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về quy định tạm thời "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Mục tiêu của Nghị quyết 128/NQ-CP (gọi tắt là Nghị quyết 128) là bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế đến mức thấp nhất các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước

chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể, phấn đấu trong năm 2021.

Nhìn lại 1 năm thực hiện Nghị quyết 128 đã được dư luận, người dân đánh giá cao và cho rằng Nghị quyết đã tạo ra bước ngoặt trong tư duy, cách thức mới trong phòng, chống dịch; chính sách chống dịch sẽ quy về một mối, thống nhất trong toàn quốc, phá vỡ tình trạng "đóng băng" trong sinh hoạt của người dân cũng như hoạt động kinh tế - xã hội ở một số nơi trong thời gian vừa qua; khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới.

Còn với người dân, việc được trở lại cuộc sống trong trạng thái bình thường mới là điều mà ai cũng mong mỏi. Sau gần 2 năm chứng kiến, trải qua những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, mỗi người dân đều tự trang bị cho mình những kiến thức phòng, chống dịch dựa trên các khuyến cáo của Bộ Y tế để vừa bảo vệ mình, bảo vệ gia đình, người thân và vừa tham gia lao động, sản xuất để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

II. CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, QUẢN TRIỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- UBND huyện đã triển khai Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các văn bản chỉ đạo của tỉnh và đặc biệt là Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế được thay thế Quyết định 218/ BYT-QĐ Hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và các quy định, hướng dẫn của các Bộ, Ngành về công tác phòng, chống dịch.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế, UBND các xã, thị trấn thực hiện quản lý, chăm sóc, điều trị F0 tại nhà theo Quyết định số 616/QĐ-BYT ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về việc đình chính Quyết định số 604/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành” Hướng dẫn quản lý tại nhà đối với người mắc Covid-19”; Thường xuyên hàng tuần, thực hiện đánh giá, công bố cấp độ dịch trên địa bàn và ban hành hướng dẫn tạm thời một số biện pháp hành chính và biện pháp chuyên môn y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; Ban hành, triển khai Kế hoạch của tỉnh về “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

1. Công tác chỉ đạo, điều hành, kế hoạch, phương án đáp ứng

- UBND dân huyện xác định công tác phòng chống dịch là một nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách cần tập trung, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Cấp ủy, chính quyền từ huyện đến các xã, thị trấn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. UBND huyện đã kịp thời nắm bắt sự chỉ đạo của cấp trên, cụ thể hóa bằng các văn bản, kế hoạch, phương án để chỉ đạo và triển khai có hiệu quả công tác phòng chống dịch.

- Thực hiện chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy, đến nay UBND huyện đã ban hành 473 văn bản chỉ đạo công tác PCD COVID-19; trong đó 237 quyết định, 150 công văn, 62 tờ trình, 03 Công điện, 21 thông báo, kế hoạch. Các đơn vị Trung tâm y tế, Công an, BCHQS huyện, phòng các ban ngành đoàn thể ban hành các phương án, kế hoạch phòng chống dịch là: tổng số văn bản là 175 văn bản chỉ đạo các đơn vị, phòng, ban ngành trong công tác phòng, chống dịch covid-19. Phù hợp, kịp thời, linh hoạt, đủ mạnh, hiệu quả và đáp ứng 2 mục tiêu “*vừa đảm bảo PCD, vừa phát triển kinh tế - xã hội*”. Thực hiện đúng phương châm 4 tại chỗ: “*Chỉ huy - lực lượng - vật tư, phương tiện - hậu cần*” đã phát huy được tính chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Các biện pháp đã áp dụng và hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết

2.1. Các biện pháp đã áp dụng:

- Tổ chức thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh trên địa bàn. Tổ chức thực hiện hiệu quả việc khoanh vùng, cách ly, phong tỏa, xét nghiệm và điều trị phù hợp với diễn biến dịch bệnh tại từng địa bàn; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, cửa hàng dịch vụ trên địa bàn thực hiện quét mã QR để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch.

- Tuyên truyền, quán triệt rộng rãi đến các địa bàn, đối tượng, người dân kết hợp với kiểm tra, giám sát việc thực hiện để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19 và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn.

Thành lập tổ Covid-19 cộng đồng tại các xã/thị trấn được 908 tổ với tổng số người tham gia là 2.083 người tình nguyện viên nhân dân. Tổ Covid-19 cộng đồng ứng trực 24/24/7 để thực hiện rà soát, nhắc nhở, đôn đốc công tác phòng chống dịch tới từng thôn, xóm, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, từng hộ gia đình nghiêm túc thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan y tế những trường hợp nghi mắc COVID-19 phát hiện được tại các hộ gia đình như sốt, ho, đau họng, ốm mệt, biểu hiện cảm cúm hoặc đau ngực - khó thở để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời.

- Tổng số cách ly tập trung tại huyện 3 đợt 389 công dân; vận chuyển điều trị 24 F1, F0 trong khu cách ly tập trung của huyện.

Các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thị trường, giám sát giá cả thị trường nhất là nhu yếu phẩm, chống đầu cơ, trục lợi.

Các lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường, thường xuyên, chủ động, phối hợp các đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát chặt chẽ, quản lý người nhập cảnh, di trú tại các khu công nghiệp Đồng Văn 4, các cụm công nghiệp..., xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

Các tổ thường xuyên kiểm tra, giám sát, giữ gìn trật tự, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; Điều tra, rà soát tới từng hộ gia đình, vận động nhân dân tiêm phòng vắc xin Covid-19 hiệu quả, an toàn.

- Đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân phù hợp với cấp độ dịch trên địa bàn, đặc biệt là bảo đảm an sinh xã hội cho người dân các khu vực phong tỏa, các đối tượng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh; đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới.

- Cập nhật cấp độ dịch, các biện pháp áp dụng tương ứng gửi Sở Y tế. Tổ chức thực hiện các biện pháp áp dụng tương ứng theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh; chủ động áp dụng các biện pháp bổ sung phù hợp tình hình dịch COVID-19 tại địa phương; đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh điều chỉnh các biện pháp phù hợp theo yêu cầu phòng, chống dịch. Thông tin kịp thời khi điều chỉnh cấp độ dịch và các biện pháp áp dụng.

Từ khi Nghị quyết 128 bắt đầu có hiệu lực, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát huyện Kim Bảng đã triển khai áp dụng tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn huyện phù hợp với tình hình dịch bệnh và đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết 128, có yêu cầu cụ thể đối với từng hoạt động như: các hoạt động tập trung đông người; các hoạt động vận tải hành khách, vận tải hàng hóa ; Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ; Các cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài khu, cụm công nghiệp; Đối với hoạt động giáo dục trực tiếp ; Các hoạt động lễ hội, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, mát xa, quán internet, trò chơi điện tử, xông hơi, tắm quất... Sau khi đánh giá cấp độ dịch tiếp theo thì điều chỉnh các biện pháp áp dụng phù hợp với tình hình thực tế.

2.2. Hiệu quả khi thực hiện Nghị quyết :

- Nghị quyết đã tạo được khung pháp lý vững chắc giúp các địa phương ban hành và thực hiện các biện pháp hành chính và chuyên môn y tế phù hợp với các cấp độ dịch. Sau hơn 1 năm triển khai thực hiện trên địa bàn đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình hình dịch COVID-19, từng bước khôi phục kinh tế, công tác bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, văn hóa, xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, hiệu quả; công tác an sinh xã hội được tăng cường, hoạt động khu vực cách ly, điều trị luôn được đảm bảo;

- Tình hình kinh tế - xã hội của địa phương đã có nhiều chuyển biến rất tích cực, được dư luận, người dân đồng tình, doanh nghiệp tin tưởng vào khả năng phục hồi, phát triển kinh tế và tạo ra sự thay đổi mới trong tư duy, phương thức phòng, chống dịch; tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, di chuyển của người dân, người lao động ở các địa phương và sự giao thương giữa các địa phương từng bước khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội phù hợp với cấp độ dịch của địa bàn.

- Người dân, doanh nghiệp đã tin tưởng, đồng tình với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch, khẳng định ý nghĩa quan trọng, sự đúng hướng, kịp thời, hiệu quả của việc ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP;

- Đài truyền thanh huyện liên tục cập nhật thông tin, xây dựng các chương trình truyền thông, cung cấp thông tin về phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công

tác tuyên truyền về tiêm chủng vắc xin đặc biệt là cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi, truyền thông nâng cao nhận thức để người dân, người bệnh hiểu đúng và đầy đủ về các dấu hiệu, triệu chứng hậu COVID-19.

*** Kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19:**

Tổng số người nhiễm Covid-19 trong năm 2022 là 26.229 ca; lũy kế tổng số nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện tính đến 20/12/2022 là 26.658 ca.

Tử vong do Covid-19 là 16 ca.

- *Công tác tiêm chủng* : Xây dựng kế hoạch và tổ chức Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 toàn dân. Công tác tiêm chủng được triển khai đảm bảo đúng quy định và an toàn.

+ *Đối với người dân từ đủ 18 tuổi trở lên*: (tính đến ngày 20/12/2022):

- Người trên 18 tuổi: mũi 1 đạt 98,6%; mũi 2 đạt 97,47%; mũi bổ sung đã tiêm 42.443/44.348 người; mũi 3 (nhắc lại lần 1) đạt 75,74%; mũi 4 (nhắc lại lần 2) đạt 15,3%.

- Trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi: mũi 1 đạt 99,2%; mũi 2 đạt 96,21%; mũi 3 đạt 57,62%.

- Trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi: mũi 1 đạt 94,89%; mũi 2 đạt 69,91%.

+ Tiếp tục triển khai tiêm liều nhắc lại cho đối tượng từ 18 tuổi trở lên đã tiêm 01 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

+ Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 lưu động cho các đối tượng người già yếu, người tàn tật không đến được điểm tiêm.

*** Các hoạt động khác**

- Tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trong khu vực phong tỏa và F1 theo quy định.

- Tổng số mẫu đã xét nghiệm:

+ Tổng số test nhanh đã được cấp: 134.450 test. Trong đó đã sử dụng đến hết ngày 31/12/2022 là 100.300 test.

+ Tổng số xét nghiệm PCR là 30.694 mẫu.

- Tiến hành điều tra truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các đối tượng liên quan đến ca bệnh thuộc diện F1, F2 theo quy định.

- Tổ chức phun khử khuẩn tại các hộ gia đình F1, F0.

- Tuyên truyền cho người dân trên địa bàn huyện biết về các ca nhiễm Sars Cov-2, khu vực có nhiều ca nhiễm để người dân nắm được thông tin và chủ động trong công tác phòng, chống dịch, nâng cao ý thức cảnh giác tránh chủ quan lơ là của người dân.

- Đảm bảo công tác Y tế, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường...nhằm đạt mục tiêu khoanh vùng dập dịch không để dịch lây lan trong cộng đồng.

IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

- Diễn biến dịch trên địa bàn huyện thời gian qua do biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh do đó có thời điểm các đơn vị trong Ngành Y tế còn bị động, bất ngờ, chưa thích ứng kịp thời nhất là công tác xét nghiệm.

- Đại dịch chưa có tiền lệ nên có rất nhiều các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ các cơ quan Trung ương chưa đồng bộ, chưa nhất quán và thay đổi liên tục do

đó việc áp dụng triển khai ở địa phương còn lúng túng, thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất nhất là vấn đề điều tra truy vết, xét nghiệm và cách ly y tế.

- Quản lý đối tượng trên nền tảng tiêm chủng chưa được đầy đủ trong giai đoạn đầu của chiến dịch đối với đối tượng là trẻ em do cha, mẹ, người giám hộ chưa cung cấp đầy đủ mã định danh công dân để nhập lên hệ thống.

Một số thôn xóm, tổ dân phố chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; việc triển khai công tác phòng, chống dịch có lúc, có việc còn lúng túng.

Một số cán bộ y tế và lãnh đạo xã có lúc còn chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.

Một bộ phận người dân chưa thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch bệnh; không hoặc chậm khai báo y tế, đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch, bệnh COVID-19.

Thiếu nhân lực làm việc dẫn đến thực hiện nhiệm vụ đôi lúc còn chậm, nhất là các báo cáo.

- Trong cùng một thời gian sử dụng nhiều loại vắc xin phòng Covid -19.

- Một số thôn xóm, tổ dân phố chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; việc triển khai công tác phòng, chống dịch có lúc, có việc còn lúng túng. Việc kiểm soát người đi, đến địa phương từ vùng dịch còn có những thiếu sót.

V. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI

- Toàn hệ thống chính trị của huyện tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Chủ động các phương án, kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021; Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện công tác phòng, chống dịch, bảo đảm yêu cầu phòng dịch từ xa và kịp thời; nhanh chóng khắc phục ngay các bất cập, hạn chế, yếu kém, trong quy định và tổ chức thực hiện phòng, chống dịch, nhất là tại cơ sở y tế, cụm công nghiệp, các doanh nghiệp ngoài cụm CN và nơi tập trung đông người. Kêu gọi các tầng lớp nhân dân tự giác và tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

- Tăng cường công tác tuyên truyền về tác dụng của vắc xin đối với phòng, chống dịch Covid-19 nhằm làm thay đổi tư duy của người dân đặc biệt là cha mẹ các em trong độ tuổi tiêm chủng, với mục đích trong thời gian tới trên địa bàn huyện đạt tỷ lệ cao người dân trong độ tuổi tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuyên truyền người dân thực hiện 2K, tránh chủ quan lơ là trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh khác.

- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, hiệu quả. Tuyên truyền, vận động bằng nhiều hình thức về tác dụng của tiêm vắc xin phòng Covid-19, đặc biệt là trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để sớm đạt miễn dịch cộng đồng.

Trên đây là báo cáo đánh giá thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 của UBND huyện Kim Bảng./.

Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Y tế Hà Nam;
- TTHU. TTHĐND huyện;
- Chủ tịch UBND huyện;
- Lưu: VT, PYT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phạm Hoàng Tùng